

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร ส่งออกภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่าย ภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกโดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการค้าใหม่ๆ ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศคู่ค้ารายใหญ่เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหันมากำหนดคุณภาพและมาตรฐานในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารชั้น ทำให้รูปแบบการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของตลาดโลก มีมูลค่าการส่งออกรวมหลายล้านล้านบาทในแต่ละปี ก็จะไม่สามารถดำรงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ไว้ได้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการบริการตรวจสอบคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร และรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้แก่ผู้ผลิต โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารส่งออกภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้น

ท่านจะได้รับประโยชน์อย่างไร

ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทั่วประเทศ 118 แห่ง ได้เข้ารับบริการและได้รับความช่วยเหลือจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เทคนิคการตรวจสอบอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร เทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์จนทำให้ห้องปฏิบัติการในภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งออกอาหารรายใหญ่ของประเทศสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการของตนให้

มีคุณภาพและกำลังดำเนินการขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

การดำเนินงานที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการพบว่า ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องปฏิบัติการที่ดี การควบคุมและประกันคุณภาพการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคของการแข่งขันและการส่งออกของประเทศซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นั้น คือ ผลวิเคราะห์ทดสอบที่ได้จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล

ดังนั้นจึงใคร่ขอแนะนำท่านเจ้าของหรือผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการตลอดจนผู้ส่งออกที่ต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 245-8993



นายสาวิตต์ โพธิวิหค รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรโครงการดีเด่น ภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มพร.) โดยใช้งบจากเงินกู้มียาชาวา (วงเงิน 11-100 ล้านบาท) ให้แก่ นางสาวชดช้อย เอี่ยมพงษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารส่งออก ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (18 ก.ย. 2543)

